

Chương trình Tiên tiến và Du học tại Đại học Duy Tân

Chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển vừa qua của Đại học (ĐH) Duy Tân đã ghi những dấu ấn đặc sắc với việc hoàn thành vẹn tròn khá nhiều mục tiêu, trong đó có hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo.

Nằm trong tay những Chương trình Tiên tiến, Du học Nước ngoài và Du học Tại chỗ chất lượng nhất, Duy Tân đã bước vào một giai đoạn phát triển mới trên cơ sở những mối quan hệ quốc tế bền vững và hiệu quả với các đại học danh tiếng ở Mỹ và trên thế giới.



ĐH Duy Tân ký kết hợp tác triển khai chương trình của các đại học danh tiếng của Anh, Mỹ

Khởi đầu lộ trình “quốc tế hóa” của ĐH Duy Tân chính là các hợp tác để “nhập khẩu” chương trình đào tạo. Năm 2007, Duy Tân chính thức hợp tác với ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News) - triển khai chương trình chuẩn quốc tế về Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và An ninh Mạng.

Năm 2010, Duy Tân đã tiếp tục bắt tay với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 5 đại học hàng đầu thế giới về Quản trị-Du lịch cũng như 1 trong 5 đại học công lập lớn nhất Mỹ để triển khai các chương trình Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng và Du lịch.

Ngay sau đó 1 năm, Duy Tân đã triển khai chương trình tiên tiến đầu tiên về ngành Kiến trúc và Xây dựng tại miền Trung Việt Nam khi liên kết với ĐH Bang California ở Fullerton và Cal Poly, San Luis Obispo (CSU - CalState) - một trong những trường hàng đầu ở bờ Tây nước Mỹ. Với việc chuyển giao từ 18 đến 24 môn học cho từng ngành học liên kết, sinh viên Duy Tân có cơ hội được tiếp cận các kiến thức tiên tiến, được học tập với các giảng viên đến từ những trường lớn của Mỹ, và được nhận chứng chỉ quốc tế do các đại học kể trên của Mỹ cấp.



Sinh viên Duy Tân đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trong nước và quốc tế

Không chỉ giúp sinh viên tiếp cận nội dung kiến thức hiện đại và quốc tế ngay tại Việt Nam thông qua khuôn khổ các Chương trình Tiên tiến, ĐH Duy Tân còn đang tạo ra cơ hội cho sinh viên học tập ngay tại quê nhà nhưng vẫn lấy được bằng cấp quốc tế với chi phí phải chăng nhất. Cuối năm 2014, ĐH Duy Tân đã chính thức ký kết với ĐH Upper Iowa, Mỹ triển khai chương trình Du học Tại chỗ (4+0). Sinh viên tham gia chương trình này sẽ học toàn bộ 4 năm tại Duy Tân với các môn học hầu hết được giảng dạy bằng tiếng Anh, trong đó hơn 60% khối lượng do các giáo sư và giảng viên đến từ ĐH Upper Iowa trực tiếp giảng dạy (phần còn lại do các giảng viên người nước ngoài và người Việt của ĐH Duy Tân đảm nhận). Đây sẽ là chương trình học tại Việt Nam, lấy bằng Mỹ có Kiểm định Vùng (Trung Bắc Mỹ) - hình thức kiểm định chất lượng đào tạo toàn cơ sở giáo dục cao nhất ở Mỹ.

Trước đó, trong nhiều năm, ĐH Duy Tân đã luôn thành công trong việc triển khai nhiều chương trình Du học Nước ngoài như chương trình du học 1+1+2 với Cao đẳng Cộng đồng Lorain County (Mỹ), chương trình du học 2+2 với ĐH Purdue (xếp thứ 6 về Kỹ thuật ở Mỹ), ĐH Appalachian State (thuộc hệ thống ĐH Bang North Carolina, Mỹ) và Medaille College (Buffalo, Mỹ), hay chương trình du học 3+1 với ĐH Coventry (Anh Quốc).

Được học tập trong một môi trường đào tạo năng động, dưới sự giảng dạy của các giảng viên trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao, sinh viên thuộc các Chương trình Tiên tiến của Duy Tân đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như Cúp vàng CDIO 2013 tại ĐH Harvard và Học viện Kỹ thuật Massachusetts, Cúp Vô địch IDEERS Châu Á - Thái Bình Dương 2014 của đội IDEERS DTU tại Cuộc thi “Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất” tại Đài Loan, giải Nhất Cuộc thi Trình diễn Pháo hoa trên Máy tính năm 2014-2015 của sinh viên Trần Anh Tuấn (Khoa Công nghệ Thông tin), giải Nữ Sinh viên Tiêu biểu Toàn quốc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin năm 2012 của sinh viên Nguyễn Thu Quỳnh, giải Nhất Giải thưởng Loa Thành (Xây dựng-Kiến trúc) năm 2011 của sinh viên Đặng Xuân Nam,...

TS. Nguyễn Hữu Phú, Phó Hiệu trưởng ĐH Duy Tân khẳng định: “Với những chương trình đào tạo chất lượng trên nền tảng hợp tác quốc tế, Duy Tân đã và đang tạo nên nhiều khác biệt trong việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên sáng tạo và toàn diện, tạo điều kiện tối đa cho các em tự tin tìm đến với những cơ hội học tập và làm việc trong và ngoài nước. Với việc ĐH Upper Iowa, Mỹ tin tưởng đặt Văn phòng Đại diện tại ĐH Duy Tân để triển khai chương trình Du học Tại chỗ trong tháng 6 [năm 2015] vừa qua đã khẳng định thương hiệu và uy tín về hợp tác quốc tế của ĐH Duy Tân trong ngành giáo dục nước nhà”.

Nguyễn Hà